



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ผ่านการเลือกสรร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ กำหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในวันทำสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจุฑามาศ เมืองสง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
แบบท้ายประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๒๓๐๐๐๒	นางสาวจาลี ป้อมอุ้นเรือน	
๒	๑๒๓๐๐๐๑	นายวรวิช ดีชัย	
๓	๑๒๓๐๐๐๓	นางสาวสุจิตรา แจ่มอ่วม	